

กำไรชีวิต....เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ย. 2551

กำไรชีวิต...เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี



กำไรชีวิต...เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

ใครที่คิดว่าตัวเองโชคร้าย ที่หน้าที่หลังขอให้หนักถึงโกลด์สไตน์ คุณอาจเห็นโลกสดใสขึ้น

โกลด์สไตน์เป็นยิวในสมัยนาซี พูดอย่างนี้ก็คงรู้แน่ครั้นว่าชีวิตของเขาเห็นจะไม่ราบรื่นเป็นแน่ เพราะนาซีนั้นเกลียดยิวเอามาก ๆ ยิวน้อยคนนักที่จะพ้นจากการรังควานของนาซีได้

แล้ววันร้ายของโกลด์สไตน์ก็มาถึง ขณะที่เขากำลังเดินอยู่บนถนน ก็มีรถสีดำแล่นมาจอดข้าง ๆ แม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่ก็อดตกตะลึงไม่ได้ เพราะคนที่ก้าวลงจากรถไม่ใช่ชาวนาซีธรรมดา หากเป็นตัวอิตเลอร์เอง

คุณคงเดาไม่ถูกว่าอิตเลอร์ทำอะไร อิตเลอร์จ่อปืนบังคับให้โกลด์สไตน์คลานกับพื้น เสรีแล้วก็ชี้ไปที่กองขี้หมาบนทางเท้า บังคับให้เขากินขี้หมากองนั้น

โกลด์สไตน์ยอมทำตามโดยดี ไม่อึดออดแค้นแต่่น้อย ก้มหน้าก้มตาเคี้ยวขี้หมากองนั้นอย่างเดียว อิตเลอร์เห็นท่าทางวางายสอหงายของโกลด์สไตน์แล้ว นึกขื่นจนอดหัวเราะไม่ได้

แต่ระหว่างที่เขาหัวเราะอู้งายก็ขำป็นตลก โกลด์สไตน์ได้ที่ตะครุบปืนแล้วจ่อไปที่อิตเลอร์ บังคับให้ทำอย่างเดียวกับเขาบ้าง ทันทีที่อิตเลอร์คลานลงกับพื้นทำท่าจะคว่ำขี้หมาสวนที่ยังเหลือ โกลด์สไตน์ก็รีบโกยเอาออกจากที่นั้น

เมื่อเขากลับถึงบ้าน ภรรยาถามขึ้นว่า "เป็นไงบ้างคะวันนี้"

"ก็เรื่อย ๆ" เขาตอบแล้วเสริมขึ้นว่า "เหมือนกับทุกวันนี้แหละ... เพียงแต่คุณคงเดาไม่ถูกแล้วว่าวันนี้ผมไปกินม้อเที่ยงกับใครมา"

ไม่มีใครอยากกินขี้ แต่เมื่อโกลด์สไตน์จำต้องกินขี้ แทนที่จะตอกขี้ท้าวในความโชคร้ายของตัวเอง เขากลับมองเหตุการณ์นั้นในอีกมุมมองหนึ่ง จนสามารถจะหยิบยกมาพูด ให้คนอื่นต้องอึ้งฉาหรือเซอร์ไพรส์ได้

เมื่อเคราะห์กรรมมาถึง เราสามารถจะเลือกได้ว่าจะทุกข์ร้อนกับมันแค่ไหน หรือเฉย ๆ เสียก็ได้

ถ้าคุณไม่หมกมุ่นกับเรื่องร้าย คุณจะพบว่ามันแจ่มมุด ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่คุณได้ บางทีมันอาจทำให้คุณอดหัวเราะไม่ได้ โดยเฉพาะถ้าคุณไม่โชคนี่เรียกสะกิ้นไปนิก อยางตัวอยางขางลาง

ขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งรอหมอเรียก มีใครคนหนึ่งเกิดตดขึ้นมาอย่างเจี๊ยบ ๆ แต่กลิ่นแรงพอที่จะทำให้หลายคนอดรันทนไม่ได้ ต่างดำง่ากัน มีเพียงคนเดียวที่หัวเราะออกมา

"มีอะไรน่าหัวเราะเธอเพ" ชายคนหนึ่งถาม

ชายผู้ไร้เดียงสาตอบ

"ผมหัวเราะคนที่ตด เพราะเขาก็รุมด่าผมด้วย"

มีเหตุผลที่เราสมควรจะโกรธคนที่มาดำง่าเรา โดยเฉพาะเมื่อคนนั้นทำผิดแล้วกลับมาโยนความผิดให้เรา

แต่ถ้าไม่ยึดติดกับเหตุผลหรือความถูกผิดจนเกินไปแล้ว คนคนนั้นก็หน้าสงสารสมเพชอยู่หรอกที่คิดเอาตัวรอดด้วยวิธีไม่เมแบบนี้ ลองคิดแบบชายผู้ไร้เดียงสานั้นแล้วนาหัวเราะอยู่ไมใช่หรือ

ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เลวร้ายหรือแย้แย้เพียงส่วนเดียว ลองคิดลองมองมุมใหม่ดู เราอาจจะพบสิ่งดี ๆ เข้าก็ได้

ขอจบท้ายด้วยเรื่องของบุญชัย บอกก่อนนะครั้นว่าเรื่องนี้ไม่ตลก แต่มีสาระ

วันหนึ่งบุญชัยไปที่เยวเกาะสุขุม ขณะที่เดินเข้าไปในสวนมะพร้าว ลิงตัวหนึ่งเกิดอารมณ์บ่จอยโยนมะพร้าวลงมาจากยอดเหียดหัวเขาไปหนึ่งเดียว เขาใจหายวูบ แต่พอตั้งสติได้เขาก็รีบคว้าลูกลงกินทันที เขาทำอะไรทราบไหมครั้น แทนที่จะขวางมะพร้าวใส่ลิงตัวนั้นเพื่อแกลแคน บุญชัยกลับหยิบมะพร้าวกลับไปปอกกินที่บ้านด้วยความสบายใจเจี๊ยบ

ถ้าเป็นคุณละ จะเอามะพร้าวขว้างตอบโต้ลิง หรือเอามะพร้าวไปกิน

.....ห้องม่อนเล่าสู่กันฟัง